

DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2019

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tập huấn KVPT tỉnh khẳng định: Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tiềm lực quân sự, quốc phòng trong KVPT tiếp tục được quan tâm đầu tư, thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân được tăng cường với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các LLVT trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thiết lập các ranh giới để chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả với các tình huống về quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Diễn tập KVPT tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, phát huy vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và tác chiến phòng thủ; đồng thời, kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng - an ninh; kiểm tra trình độ huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các LLVT. Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận và xử lý thông tin người tập bằng những nội dung, tình huống không được chuẩn bị trước. Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các LLVT, các địa phương, đơn vị và cá nhân liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của địa phương, đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ diễn tập đã đề ra. Quá trình diễn tập, các vai diễn phải nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; gắn lý luận tác chiến KVPT với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, vận dụng giải quyết sáng tạo, hiệu quả các tình huống giả

định, bảo đảm sát với nguyên tắc, ý định chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với thực tiễn địa bàn, địa phương, đơn vị mình. Cuộc diễn tập sử dụng nhiều vật chất, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng, lực lượng trực tiếp tham gia và nhân dân tham quan với số lượng đông, nhất là trong nội dung thực hành giải tán biểu tình, dẹp trừ bạo loạn, phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn và các nội dung thực binh bản chiến đấu đánh địch đổ bộ đường biển, đường không, tiến công đường bộ. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng phương án đã được thông qua, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt, về người, vũ khí, trang bị và an toàn giao thông; đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ văn kiện, tài liệu trong quá trình diễn tập. Sau diễn tập khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh, tiếp tục hoàn chỉnh, làm tốt công tác quản lý, sử dụng đúng mục đích các công trình xây dựng, tiến hành hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong các khu vực diễn tập. Ngay sau khai mạc diễn tập đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển tiếp địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Các đại biểu theo dõi video hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh điều lực lượng cảnh sát cơ động triển khai các phương án ngăn chặn những hành vi vi phạm nghiêm trọng trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 1 giờ, các lực lượng thuộc Công an tỉnh đã phối hợp giải tán đám đông, bắt giữ một số đối tượng cầm đầu, quá khích; xử lý an toàn bom mìn và nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trong suốt quá trình diễn tập. Qua diễn tập góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống trong tình hình mới. Sở Công Thương thực hành huy động dây chuyền sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm và may mặc phục vụ quốc phòng.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan Sở Công Thương thực hành huy động dây chuyền sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm và may mặc phục vụ quốc phòng.

Vụ quốc phòng. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hải Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh tới dự. Sở Công Thương là cơ quan chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh tiến hành triển khai thực hiện các nội dung, hiệp đồng chặt chẽ với các công ty có dây chuyền sản xuất chế biến trên địa bàn làm các thủ tục trên hành trung dụng sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu quốc phòng. Để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn này (như thực hiện các nhiệm vụ cho mở rộng lực lượng dân quân tự vệ; bảo đảm cho lực lượng cơ động làm nhiệm vụ; dự trữ cho thực hiện nhiệm vụ tiếp theo), Sở đã tham mưu chuyển một bộ phận của một số cơ sở sản xuất sang sản xuất các mặt hàng như trang phục dân quân tự vệ, lương khô, thực phẩm chế biến sẵn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua quá trình nghiên cứu và thực tế sản xuất, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh quyết định huy động các công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất phẩm Thái Bình; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu phẩm Thái Bình; Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hùng. Các công ty được giao chỉ tiêu đã huy động và cơ bản tập kết xong vật tư, nguyên vật liệu, nhân lực để triển khai thực hiện tại vị trí theo kế hoạch và đã tổ chức thực hiện sản xuất. Tại địa điểm thực hành, các đại biểu tham quan dây chuyền may mặc của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP.

Công ty có thể huy động máy may và công nhân để sản xuất trang phục dân quân tự vệ đáp ứng nhu cầu cho mở rộng lực lượng cho năm đầu chiến tranh tương đương 3,3% so với dân số Trung tướng Vũ Hải Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh tới dự. Sở Công Thương là cơ quan chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh tiến hành triển khai thực hiện các nội dung, hiệp đồng chặt chẽ với các công ty có dây chuyền sản xuất chế biến trên địa bàn làm các thủ tục trên hành trung dụng sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu quốc phòng. Để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn này (như thực hiện các nhiệm vụ cho mở rộng lực lượng dân quân tự vệ; bảo đảm cho lực lượng cơ động làm nhiệm vụ; dự trữ cho thực hiện nhiệm vụ tiếp theo), Sở đã tham mưu chuyển một bộ phận của một số cơ sở sản xuất sang sản xuất các mặt hàng như trang phục dân quân tự vệ, lương khô, thực phẩm chế biến sẵn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua quá trình nghiên cứu và thực tế sản xuất, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh quyết định huy động các công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất phẩm Thái Bình; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu phẩm Thái Bình; Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hùng. Các công ty được giao chỉ tiêu đã huy động và cơ bản tập kết xong vật tư, nguyên vật liệu, nhân lực để triển khai thực hiện tại vị trí theo kế hoạch và đã tổ chức thực hiện sản xuất. Tại địa điểm thực hành, các đại biểu tham quan dây chuyền may mặc của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP.

tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giao nhiệm vụ cho các phòng, ban và UBND các địa phương có lực lượng, phương tiện được huy động. Trong đợt diễn tập này, huyện Tiên Hải thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đã huy động 8 tàu cá của ngư dân có công suất từ 300CV trở lên, bảo đảm đầy đủ lực lượng, vật chất, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống trong 40 ngày để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đây là bước cụ thể hóa Nghị định số 30 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 130 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự. Cùng với đó, đánh giá khả năng đăng ký, đăng kiểm, quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh, đánh giá trình độ tổ chức, chỉ huy, phối hợp của các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động, tiếp nhận, bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự. Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hành huy động phương tiện kỹ thuật bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Cung cấp KVPT tỉnh tới dự. Thực hiện các chỉ thị, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức bảo đảm giao thông vận tải chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; về việc huy động phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, Sở Giao thông Vận tải đã huy động phương tiện, nhân lực tham gia buổi thực hành huy động phương tiện kỹ thuật bảo

đảm nhiệm vụ quốc phòng. Với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung thực hành đã diễn ra đầy đủ theo đúng kế hoạch, nghiêm túc, khẩn trương, thể hiện rõ khả năng huy động nguồn lực tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm bí mật, an toàn. Việc huy động nhân lực, xe ô tô bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và thời gian theo chỉ tiêu huy động. Các phương tiện hoạt động tốt, nhiên liệu đầy đủ, bảo đảm vận chuyển khối lượng vật tư và con người theo nhiệm vụ được giao. Sau khi tiếp nhận nhân lực, phương tiện huy động của Sở Giao thông Vận tải, Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ, huấn luyện bổ sung, bảo đảm vật chất, hậu cần, kỹ thuật và chỉ huy lực lượng đi làm nhiệm vụ trên các hướng tác chiến được phân công. * Tối ngày 2/10, sau hạ đạt Mệnh lệnh hành quân, thực hành cơ động một phần cơ quan lãnh đạo của tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể vào căn cứ chiến đấu. Tại đây đã diễn ra kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Kỳ họp do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Trung tướng Vũ Hải Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu tới dự. Các đại biểu theo dõi video hội nghị Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng không nhân dân. Diễn tập KVPT tỉnh diễn ra trong 3 ngày (2 - 4/10/2019). * Sáng ngày 2/10, Ban Chỉ đạo diễn tập TH-19 tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Tiên Hải năm 2019. Xác định diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiên Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung, ý định diễn tập, kế hoạch điều hành, thời gian diễn tập. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của huyện Tiên Hải việc chỉ huy, điều hành chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến cũng như các hoạt động tác chiến của KVPT trong tình hình mới. Diễn tập KVPT huyện Tiên Hải năm 2019 diễn ra trong ba ngày (2 - 4/10).

